



ประกาศสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาในการสรรหาเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการ  
ในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
ตำแหน่งผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่อง  
ร้องเรียนอิสระในเขตพื้นที่

ตามที่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งบุคคลเป็น  
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตำแหน่งผู้แทนศูนย์  
ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในเขตพื้นที่ ตามประกาศ  
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกัน  
สุขภาพเขต พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ โดยอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวได้พ้นจาก  
ตำแหน่งตามวาระแล้วในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ดำเนินการสรรหา  
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
ในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

บัดนี้ การสรรหาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จึงขอประกาศว่า  
นายวุฒิชัย วงศ์จินดา เป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาในการสรรหาเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการใน  
คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตำแหน่งผู้แทนศูนย์ประสานงาน  
หลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในเขตพื้นที่ โดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาข้างต้นให้สำนักอนามัยเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ  
กองทุนหลักประกันสุขภาพเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในตำแหน่งดังกล่าวต่อไป หากประธานกรรมการกองทุน  
หลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครไม่แต่งตั้ง  
ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าการสรรหาครั้งนี้  
เป็นอันยกเลิก และผู้ที่ได้รับการสรรหาไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหานี้ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ประกาศ  
ตามที่อยู่อาศัยเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อของสำนักงาน  
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังไม่ว่าในระยะเวลาใดก็ตามว่า ผู้ที่ได้รับการสรรหา  
ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตรงตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การสรรหาอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงวันที่...

ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจะถือว่าผู้ที่ได้รับการสรรหารายนั้นเป็น  
ผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการสรรหาครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ  
ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

  
(นายขวัญเมือง บุญประสงค์)  
ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย